



ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/๗๐๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ “พิพิธภัณฑ์ครุฑ ร่วมปลูกฝัง สืบสาน ความซื่อสัตย์ กตัญญู และความดี สู่เยาวชน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗”

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยพิพิธภัณฑ์ครุฑ โดยธนาคารทหารไทยธนชาติ และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าได้จัดโครงการ “พิพิธภัณฑ์ครุฑ ร่วมปลูกฝัง สืบสาน ความซื่อสัตย์ กตัญญู และความดีสู่เยาวชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗” โดยมีวัตถุประสงค์ในการปลูกฝัง และจุดประกายเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี การมีศีลธรรม และคุณธรรม ในเบื้องต้นของการดำเนินชีวิต รู้คุณค่าความหมายของผืนแผ่นดินไทย โดยนำเสนอผ่านเรื่องราว ของ “พญาครุฑ” เทพพาหนะพระนารายณ์ ที่ใช้สื่อความหมายแทนความกตัญญู ความซื่อสัตย์ และความดีงาม อีกทั้ง ครุฑ ยังมีความผูกพัน คู่กับบ้านเมือง และประชาชนชาวไทยมาอย่างช้านาน ใช้เป็นสัญลักษณ์ ตราแผ่นดินของไทย “ตราพระครุฑพ่าห์” ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และการจัดแสดงที่ทันสมัยพร้อมผู้นำชม เพื่อเทิดพระเกียรติ พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการ “พิพิธภัณฑ์ครุฑ ร่วมปลูกฝัง สืบสาน ความซื่อสัตย์ กตัญญู และความดีสู่เยาวชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗” ไปยังสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเชิญชวนบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ พิพิธภัณฑ์ครุฑ โดยธนาคารทหารไทยธนชาติ ที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย ๙A ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เปิดให้บริการทุกวันศุกร์และวันเสาร์ วันละ ๓ รอบ เวลา ๑๐.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือจองรอบเข้าชม พิพิธภัณฑ์ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๘๘๘๒ ๓๙๐๐ หรือที่อีเมล garudamuseum.ttb@gmail.com โดยคุณครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับประกาศเกียรติบัตรดิจิทัลเข้าร่วมโครงการทุกคน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูธร จันทพงษ์ ปุณยวีร์สชากร)

ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๑๒

“เรียนดี มีความสุข”